



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 5 - บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง เข็ม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 5 - บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง เข็ม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน 3,826,000.- บาท ราคากลาง 3,826,000.- บาท โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1 /2560 แนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล ของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,147,800.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเชื่อถือได้ โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ผู้ค้าต้องยื่น “แบบแสดงการลงทะเบียน” พร้อมเอกสารต่าง ๆ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

*** ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557

การดูสถานที่ก่อสร้างให้เป็นหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน จะนำมาอ้างพ้นจากความผิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560

ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ และแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชนในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. และเสนอราคาวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่สำนักงานคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 -30 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4424-4586 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559



(นายกิตติ เชาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา